

tiếp thu mua toàn bộ sản lượng cam của các nông trường quốc doanh do Trung ương quản lý. Tổng Công ty xuất nhập khẩu rau quả tuyển chọn cam đủ tiêu chuẩn xuất khẩu tươi và chế biến các mặt hàng xuất khẩu; chỉ giao số cam còn lại không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và chế biến xuất khẩu cho ngành nội thương tiêu thụ.

2. Giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh Nghệ Tĩnh, Hà Sơn Bình và Thanh Hóa (thông qua các tổ chức xuất nhập khẩu của tỉnh) thống nhất thu mua toàn bộ sản lượng cam của các nông trường quốc doanh do địa phương quản lý, của các hợp tác xã và gia đình nông dân trên địa bàn tỉnh để giao toàn bộ số cam đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và chế biến xuất khẩu cho Tổng Công ty xuất nhập khẩu rau quả, Bộ Công nghiệp thực phẩm; chỉ giao số cam còn lại không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu và chế biến xuất khẩu cho ngành nội thương tiêu thụ.

Bộ Công nghiệp thực phẩm phối hợp với các Bộ Nông nghiệp, Nội thương, Ngoại thương, Giao thông vận tải, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Sơn Bình và các ngành có liên quan bàn và thống nhất các biện pháp tổ chức, cơ chế thu mua, phân phối cam theo đúng các mục tiêu nói trên ngay từ vụ cam năm 1986.

3. Bộ trưởng các Bộ Công nghiệp thực phẩm, Nông nghiệp, Nội thương, Ngoại thương, Giao thông vận tải, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa và Hà Sơn Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay cho Quyết định số 312 — CT ngày 20-9-1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

K. T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Phó Chủ tịch

TRẦN QUỲNH

**QUYẾT ĐỊNH** của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 178-CT ngày 23-7-1986 về chế độ trợ cấp cho dân công nghĩa vụ.

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Theo đề nghị của Bộ Lao động (tờ trình số 882-LĐ/NL ngày 12-7-1986) và ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính;

Tiếp theo Quyết định số 116-CT ngày 2-5-1986 về chế độ trợ cấp cho dân công nghĩa vụ trên công trường thủy lợi Nhà nước.

### QUYẾT ĐỊNH:

1. Thống nhất chế độ trợ cấp cho dân công làm trên các công trường Nhà nước trong các ngành, các địa phương trong cả nước là 1 kilôgam gạo 1 công định mức theo giá chỉ đạo bán lẻ của Nhà nước tại địa phương.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng  
Phó Chủ tịch  
**ĐỖ MƯỜI**

### CÁC BỘ

LIÊN BỘ

TÀI CHÍNH — BƯU ĐIỆN

**THÔNG TƯ** liên Bộ Tài chính — Tổng cục Bưu điện số 7-TT/LB ngày 20-6-1986 hướng dẫn thi hành Quyết định số 112-HĐBT về tổ chức trạm bưu điện xã và Nghị định số 235-HĐBT về chế độ sinh hoạt phí đối với trường trạm bưu điện xã và bưu tá xã.

Thi hành Quyết định số 112-HĐBT ngày 15-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ